



ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด
ที่ 28/2565
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ
สรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2566

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 44 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสภามหาวิทยาลัยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วย การสรรหาและวิธีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ให้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 44 ให้ประกาศรับสมัครอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, สมาชิกในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ - โรงพยาบาลบึงกาฬ และสมาชิกในสังกัดโรงพยาบาลหนองคาย จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกกรรมการและอนุกรรมการสรรหา เป็นไปตามระเบียบให้มีความเรียบร้อยบริสุทธิ์ และยุติธรรม สภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศเปิดรับสมัครอนุกรรมการสรรหา จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00น. ในวันและเวลาราชการ ณ สภามหาวิทยาลัยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด ซึ่งได้มีสมาชิกที่สนใจร่วมสมัคร นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 มีมติคัดเลือกและแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมคัดเลือกผู้เข้ารับสมัคร เป็นที่เรียบร้อย ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการสภามหาวิทยาลัย และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, สมาชิกในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ-โรงพยาบาลบึงกาฬ และสมาชิกในสังกัดโรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 21 คน ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด
1	น.ส.วรรณันท์ พรหมพิทักษ์	สสจ.หนองคาย
2	นางวิไลวรรณ เพชรศรีงาม	สสจ.หนองคาย
3	น.ส.กชนันท์ คิดเห็น	สสจ.หนองคาย
4	นางวรรณธพร แก้วหิน	สสจ.หนองคาย
5	น.ส.อรัญญา มีลาน	สสจ.หนองคาย
6	นายชินนทร์ แก่นอินทร์	สสจ.หนองคาย
7	น.ส.เพ็ญพรรณณี ใจกว้าง	รพ.หนองคาย
8	นายบุรณวิภาพ สุวรรณศิริ	รพ.หนองคาย
9	นายไพรวลัย อ่อนชาติ	สสอ.โซ่พิสัย
10	นายสิทธิพันธ์ หาญจริง	สสอ.โซ่พิสัย
11	นางปิยะรัตน์ ระดาฤทธิ์	สสอ.โซ่พิสัย
12	น.ส.สุภาวดี ทารส	สสจ.หนองคาย

W

ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด
13	น.ส.ชนิษฐา นานองตุม	สสจ.หนองคาย
14	นายเทอดไทย เหมืองทอง	สสจ.หนองคาย
15	นางอุไรรัตน์ ศรีสม	สสจ.หนองคาย
16	นางจันทร์สอน ทิพย์สุทธิ	รพ.หนองคาย
17	นายนิคม บุตรสาฤทธิ	รพ.หนองคาย
18	น.ส.ณัฐนันท์ จันทรมนตรี	สสจ.หนองคาย
19	นายคำปุ่น วงไชยา	รพ.หนองคาย
20	นายธวัชชัย โคตรเมืองยศ	สสอ.ปากคาด
21	นางสาวจิรวรรณ สิทธิชัย	รพช.โซ่พิสัย

บทบาทหน้าที่

- 1) จัดเตรียมสถานที่ลงคะแนนสรรหา
- 2) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาและจ่ายบัตรสรรหาให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
- 3) ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรสรรหาและจำนวนบัตรสรรหาในหีบบัตรสรรหา
- 4) ตรวจสอบนับคะแนนการสรรหา สรุปผลการนับคะแนน และรายงานผลการสรรหาต่อประธานกรรมการเลือกตั้ง
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565



(ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด